

สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.)
Bureau of Food Safety Extension and Support



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Office of the Permanent Secretary : Ministry of public Health

ฉบับที่ 12 / 2561

หนอนในหมวย



สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) ได้ติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ และเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งแจ้งว่า มีผู้บริโภครายหนึ่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์หมวยมาจากร้านสะดวกซื้อและพบสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะคล้ายตัวหนอนตัวสีขาว มีขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ที่ผลิตภัณฑ์หมวยดังกล่าว

ปกติหนอนที่พบในอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหนอนที่เกิดจากแมลงวันหรือแมลงหวี่ที่มาต่อมอาหารที่วางทิ้งไว้ ซึ่งหากอาหารนั้นมีภาวะที่เหมาะสมทั้งความชื้น และอุณหภูมิ (8 - 42 องศาเซลเซียส) แมลงเหล่านี้ก็อาจมีการวางไข่และฟักตัวเป็นหนอน (ปกติจะใช้เวลาฟักตัว 6 - 8 ชั่วโมง) ก่อนจะพัฒนาไปเป็นดักแด้และตัวเต็มวัยต่อไป และเนื่องจากสิ่งมีชีวิตจำพวกแมลงต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมและออกซิเจนในการเจริญเติบโต ฉะนั้นเราจึงไม่พบหนอนหรือแมลงในที่ที่ไม่มีอากาศ หรือในภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นสุญญากาศ หรืออาหารที่แช่เย็น สำหรับผลิตภัณฑ์หมวย เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีกรรมวิธีการผลิตโดยการผ่านความร้อนหลังการบรรจุ และมักจะเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด (เช่น ห่อใบตอง หรือถุง) ก่อนการนำมาปรุงเพื่อบริโภค ฉะนั้นหากมิได้วางอาหารทิ้งไว้ในที่โล่ง ปราศจากสิ่งป้องกันแมลง (เช่น ฝาชี หรือฝาครอบ) หรือทิ้งไว้หลังการปรุงสุก 6 - 8 ชั่วโมง โอกาสที่จะพบหนอนปนเปื้อนก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตามสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย มีความห่วงใยผู้บริโภค จึงขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมุยอ ดังนี้

คำแนะนำในการเลือกซื้อ

1. เลือกซื้อหมุยอที่มีภาชนะบรรจุสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด หรือร้าวซึม และไม่ควรรซื้ออาหารที่วางจำหน่ายในสภาพโล่ง ปราศจากภาชนะบรรจุและสิ่งป้องกันแมลง
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ควรเก็บรักษาในที่เย็น ฉะนั้นจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่มี มีตู้เย็น หรือตู้แช่อาหารเพื่อจำหน่าย โดยอุณหภูมิของตู้เย็นหรือตู้แช่ ควรอยู่ที่ 0 - 4 องศาเซลเซียส
3. สังเกตฉลากอาหาร โดยเฉพาะจะต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน
4. ควรผ่านความร้อนก่อนบริโภค และหลังจากผ่านความร้อนแล้ว ไม่ควรทิ้งไว้นานก่อนบริโภค

หากผู้บริโภคสงสัยว่าผลิตภัณฑ์อาหารมีลักษณะผิดปกติ หากทำได้ควรเก็บอาหารนั้นไว้และ แจ้งที่สายด่วน
อย. 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง



อาหารปลอดภัยกับ สสอ.ป.

Line ID : @foodsafety

ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ในประเทศไทย-27/03/61